

ĐÔI DÒNG KÍNH VIẾNG

CHỦ TỊCH TỐI CAO PHÁP VIỆN THẨM PHÁN TRẦN VĂN LINH

Mọi dịp cuối năm, tôi đều gọi Thiệp chúc TET đến Cu Chu Tịch Trần Văn Linh và được Cu hỏi thăm. Nhưng hai năm nay không thấy, tôi đoán sức khỏe Cu đã yếu nhưng vẫn tin Cu còn thọ lâu. Mọi ngày thì nhận được email của huynh trưởng Ngô But báo tin Cu mất. Buồn và ngỡ ngàng tuy biết Cu mất ở tuổi đại thọ. Kỳ ức tro về keo theo những kỷ niệm với người đã khuất.

Khoa Tuy Viện Công To năm 1964 chúng tôi tập sự ở Toa Sơ Tham Sài Gòn với Cu Chanh An Trần Minh Tiết. Các khoa sau tập sự với Cu Chanh An Trần Văn Linh vì Cu Tiết ra tham chính trong các chức vụ Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ và Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp trong chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Sau hai Cu đều vào Toại Cấp Pháp Viện VNCH. Tôi bầu cho Cu Tiết vì tôi tập sự với Cu. Năm 1969 tôi rời Toa Quang Ngãi vào Quan Trưởng Quang Trung, thủ huan khoa Du Bị Sĩ Quan chín tuần. Được về phép, tôi đã cùng ông ban đồng khoa TVCT Phạm Quang Thanh (Chanh An Toa Phan Rang) vào TCPV tham sự Chu Tịch Trần Văn Linh trong bộ quan phục người lính bình nhì với cái đầu gan như tróc của người lính. Cu Chu Tịch đã an cần tiếp chúng tôi rất thân mật. Sau nhiều trao đổi Cu hỏi, bày giờ có ý kiến gì muốn đạo đạt với TCPV. Tôi thán thán nói với Cu, có đủ luận nói các Tham Phan gốc Bắc thượng hay được đưa ra các tỉnh miền Trung. Tôi thấy mất Cu nghiêm lại và không nói gì. Tôi nhớ rõ, khi tiễn chúng tôi ra về, Cu bắt tay TP Thanh, quên bắt tay tôi. Sau khoa học Quan Su, tôi trở lại Toa Quang Ngãi nhiệm kỳ thứ hai. Năm 1970 tôi được điều chuyển về Toa Long Xuyên. Năm 1972 Cu Chu Tịch Trần Văn Linh cùng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu xuống Long Xuyên chủ tọa lễ ra mắt Luật Người Cay Có Ruộng. Cu Chu Tịch danh thi giới tham Toa Long Xuyên và tu thất nói tôi ở. Cu đi một vòng xem nhà, thay phòng tắm dưới nhà xuống cấp, Cu bảo tôi làm dự án sửa chữa Cu sẽ cấp kinh phí. Tôi thấy Cu là một thương cấp rất chu đáo, để ý tôi cả những chuyện rất nhỏ như thế. Năm 1973 Cu dịch thân gọi điện thoại cho biết Cu sẽ ra miền Trung khánh thành trụ sở Toa An Quang Tín mới xây xong và nói nếu tôi muốn ra tham mô ông thân tôi để ở Quang Ngãi thì về Sài Gòn đi cùng Cu. Tôi đồng ý ngay. Trong lễ khánh thành Toa An Quang Tín, tôi đã được Cu giao Tư Pháp Bồi Tình Ngành Xu An cùng một số viên chức khác. Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Sau buổi lễ, Cu và phái đoàn trở ra Đà Nẵng để đáp máy bay về Sài Gòn, riêng tôi Cu ủy cho ông Chanh An Quang Tín lo dựng xe cộ và phương tiện vào Quang Ngãi tham mô ông thân tôi. Đầu năm 1975 tôi được điều về Toa Phước Tuy đến 30 Tháng 4/1975 thì mất nước. Mười lăm năm sau, tôi cùng gia đình sang định cư ở Mỹ. Không biết Cu biết tin tu đâu đã điện thoại hỏi thăm tôi và gia đình ngay. Biết tôi ổn định Cu rất mừng. Tự do tôi thương liên lạc với Cu. Cu an cần hỏi thăm, chỉ mỗi ngưng tu sau năm 2018 với tâm thiệp do Cu viết tay, thay chủ đã yêu nhiều. Cu hãy gọi tôi là EM và tôi thương gọi Cu bằng THAY vì từ khi gặp Cu tôi đã học được nhiều bài học vô giá.

Nay THAY đã ra đi! O xa, với tâm long thành, xin chia buồn với Tang Quyên và cầu chúc Hương Linh Cu Chu Tịch AN NGHĨ NƠI CỎI VINH HẠNG.

TP Lê Thế Hiển

ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU

TP Lê Thế Hiền	LS Trần Sơn Hà
TP Ngô Bút	LS Trần Văn Du
TP Nguyễn Văn Thành	LS Trần Thị Cẩm
TP Hoàng Mạnh Hải	LS Đỗ Đức Hậu
TP Trần Thanh Giang	LS Hoàng Thị Thân
TP Phạm Văn Hàm	LS Nguyễn Trinh Phó
TP Dương Văn Khang	LS Lê Trọng Uyên
TP Hoàng Tuấn Lộc	LS Vũ Thị Tiến
TP Nguyễn Quốc Sứ	LS Phan Ánh Nguyệt
TP Nguyễn Hữu Thụy	LS Đào Thị Tuyền
TP Phan Quang Khải	LS Lê Công Tâm
TP Lương Tấn Bào	LS Nguyễn Đình Sơn
TP Trần Gia Tá	LS Hoàng Châu Qui
TP Nguyễn Văn Sừ	LS Đào Ngọc Thụy
TP Phù Tuyết Hồng	LS Nguyễn Thị Quý
TP Nguyễn Công Đán	LS Nghiêm Thục Nhân
TP Nguyễn Duy Linh	LS Nguyễn Anh Trang
TP Bùi Văn Thanh	LS Ngô Tăng Giao
TP Lê Văn Tiến	LS Trần Văn Hưng
TP Lê Thanh Sơn	LS Vũ Bội Minh Giao
TP Lê Tài Bốn	LS Lê Đại Toàn
TP Đặng Đình Long	LS Vũ Thị Oanh

